



ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ให้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
<b>คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ราย</b>		
๑	นางสาววิไลลักษณ์ ไชคำ	สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒	นางสาวอาทิตย์ยา มาสำโรง	สาขาวิชาเคมี
๓	นางสาวชिरาพร วิเชียร	สาขาวิชาชีววิทยา
๔	นางสาวศลิษา ทองดี	สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
๕	นายเกียรติศักดิ์ ยงดี	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖	นางสาวพาขวัญ ประชาราษฎร์	สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ราย</b>		
๑	นางสาวกนกวรรณ สายสวัสดิ์	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
๒	นายพุทธรัช ใจตรง	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
<b>คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๕ ราย (ลำดับสำรอง ๗ ราย)</b>		
๑	นางสาวเกศร คำถาวร	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่
๒	นางสาวปริญญาภรณ์ ไชยภา	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกประมง
๓	นางสาวพิมพ์กานต์ หลาทอง	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
๔	นายอนุชา วาไชยะ	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่
๕	นางสาวศิริลักษณ์ วรรณลี	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
สำรองลำดับที่ ๑	นางสาววรรณิตา กนารักษ์	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สำรองลำดับที่ ๒	นางสาวกนกนาฏ พรหมกอง	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
สำรองลำดับที่ ๓	นางสาวมาริษา จันทา	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
สำรองลำดับที่ ๔	นายมงคลชัย อนุพันธ์	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สำรองลำดับที่ ๕	นายณัฐภาส ชินวงศ์	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
สำรองลำดับที่ ๖	นางสาวพรประสิทธิ์ มุ่งสิน	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
สำรองลำดับที่ ๗	นางสาวศุภามาส นาคฤทธิ	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
<b>คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ราย</b>		
๑	นายปรีทัศน์ สุดใจ	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒	นางสาวศิริกัญญา ชีพนุรัตน์	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

๑๖๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
<b>คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๕ ราย</b>		
๑	นางสาวญาณินท์ กสิภูมิ	สาขาวิชานิติศาสตร์
๒	นางสาวนุชธิดา สายเนตร	สาขาวิชานิติศาสตร์
๓	นางสาวสุพิญญา สุดเสวก	สาขาวิชานิติศาสตร์
๔	นางสาวสุธิดา คลาดสูงเนิน	สาขาวิชานิติศาสตร์
๕	นางสาวหทัยวรรณ แก้วพิลา	สาขาวิชานิติศาสตร์
<b>คณะบริหารศาสตร์ จำนวน ๓ ราย</b>		
๑	นางสาวปิติมา ประสพสม	สาขาวิชาการตลาด
๒	นางสาวชนัญชิตา กระมลวงษ์	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
๓	นางสาวกนกวรรณ ประทุมเลิศ	สาขาวิชาการบัญชี
<b>คณะรัฐศาสตร์ จำนวน ๕ ราย (ลำดับสำรอง ๓ ราย)</b>		
๑	นางสาวอริศรา ทองออน	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๒	นางสาววรรณภา วามะลุน	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓	นายธีรภัทร โพธิ์ชัยศรี	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๔	นางสาวกมลนภา พุทธิรักษ์	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๕	นางสาวอรวรรณ ไຍมุย	สาขาวิชาการปกครอง
สำรองลำดับที่ ๑	นางสาวศิริลักษณ์ ชอบเสียง	สาขาวิชาการปกครอง
สำรองลำดับที่ ๒	นางสาวสุภาวัลย์ แก้ววงศ์ษา	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สำรองลำดับที่ ๓	นางสาวมินตรา หงศรีเมือง	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
<b>คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๘ ราย</b>		
๑	นางสาวจิราพร เวชกุล	สาขาวิชาวัตกรรมการพัฒนาสังคม
๒	นางสาววรรณภา สีเทา	สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๓	นางสาวปภาวี พิลาวัน	สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
๔	นางสาวชนัญชิตา บุญเอื้อ	สาขาวิชานิติศาสตร์
๕	นางสาวพรบุรฉัตร บุญลา	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
๖	นางสาวปิยวรรณ คำสุข	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์
๗	นางสาววิศรา ไตรภูมิ	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี
๘	นางสาวชยาภรณ์ อุपालะ	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์
<b>คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ ราย</b>		
๑	นางสาวอรณา เสนาะ	สาขาวิชาพยาบาล
<b>วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน ๒ ราย</b>		
๑	นายสุทธิรักษ์ ชัยมาตย์	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๒	นางสาวจุฑานุช อินทร์อร่ามวงษ์	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
<b>คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๒ ราย</b>		
๑	นางสาวณัฐพร ธรรมโสภารัตน์	สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม
๒	นายอุสมาน เปาะมะ	สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม
สำรองอันดับ ๑	นายปรกาการ บุญใส	สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม
สำรองอันดับ ๑	นางสาววรรณัน อรุณใหม่	สาขาวิชาการบริหารทางเภสัชกรรม

๑๖๖๗

### เงื่อนไขการให้ทุน

๑. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาตามประกาศนี้

๒. เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนดและเป็นไปตามภาคการศึกษาที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา

๓. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จึงจะได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

กรณีนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ นักศึกษายังคงมีสิทธิรับทุนในภาคการศึกษาถัดไปได้ และหากนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไปอีกหนึ่งภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะยุติการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป เว้นแต่นักศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่อไป

๔. ในแต่ละภาคการศึกษาคงต้องมีผลการเรียนครบทุกวิชา หากในภาคการศึกษาใดได้รับสัญลักษณ์ I (ไม่สมบูรณ์) มหาวิทยาลัยพิจารณาชะลอการให้ได้รับทุน หากเกรดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ ๓ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป

๕. ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ที่หลักสูตรกำหนด

๖. นักศึกษาผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔



๗. ให้นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องทำจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ การช่วยงาน หรือทำกิจกรรมช่วยในระดับคณะ วิทยาลัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีพิจารณา มอบหมายงานให้ผู้รับทุน และในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น ดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือ ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถ Download แบบฟอร์มบันทึกจิตอาสาช่วยงานโดยเข้าที่ Link: [https://www.ubu.ac.th/web/files\\_up/00037f2022012415211879.pdf](https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2022012415211879.pdf) หรือ QR Code



ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียด	วัน/ เดือน/ ปี
๑	ให้ดำเนินการยืนยันเลือกสถานศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของ ทปอ. ที่เว็บไซต์ <a href="https://www.mytcas.com">https://www.mytcas.com</a>	ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๙ ลงชื่อ

ลำดับ	รายละเอียด	วัน/ เดือน/ ปี
๒	ให้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยดาวโหลดเอกสารการชำระเงินและชำระเงินตามอัตราใน ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์ <a href="https://reg๒.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp">https://reg๒.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp</a>	ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
๓	ให้รายงานตัวยืนยันการรับทุนการศึกษาพร้อมแนบหลักฐานการ ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหรือหลักฐานการชำระเงินเข้า ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ผ่านระบบ ออนไลน์ที่ Google Forms โดยเข้าที่ Link <a href="https://forms.gle/npSf๖๐SmAwXt๘๘Az๕">https://forms.gle/npSf๖๐SmAwXt๘๘Az๕</a> หรือ QR Code 	ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
๔	จัดทำสัญญารับทุนการศึกษา โดยดาวโหลดแบบสัญญา รับทุนการศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งแบบสัญญารับ ทุนการศึกษามายังฝ่ายทุนการศึกษา ถึงนางปัทมา मुखันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๘๕ ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๘๐ ดาวโหลดสัญญารับทุนการศึกษาที่ ลิงก์ <a href="https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2022020215583119.pdf">https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00037f2022020215583119.pdf</a> หรือ QR Code  ผู้ประสานงาน นางปัทมา मुखันธ์ นางสิริกิต เดชโยธิน โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๕๓๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๖	ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
๕	รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่เว็บไซต์ <a href="https://reg2.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp">https://reg2.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp</a>	ตามกำหนดการปฏิทิน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกอบ

หมายเหตุ : หากไม่ดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๕ ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรับ  
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้า  
ศึกษาแล้วให้ผู้ได้รับทุนการศึกษา ติดต่อยื่นคำร้องขอรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคืน ณ คณะต้นสังกัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



(นางสาวจรรยาพร แสนทวีสุข)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี